



# Phật Học Vấn Đáp

## *Đôi lời bạch bạch*

Kính bạch chư Tôn Đức,  
Kính thưa quý độc giả, Phật tử,  
Kính thưa liệt quý vị,

Trong buổi họp bàn về Đặc San Hương Đạo, khi bàn đến phần nội dung của tờ báo, có nêu ra mục: "Phật học vấn đáp". Mục này quý vị đề nghị giao cho Ban Hoàng Pháp (BHP) GHPGVNTN Victoria phụ trách. Nhận thấy, phần đề nghị này rất hữu ích và rất thích hợp trong vai trò hoàng pháp, nên BHP hứa nhận. Tuy nhiên, Phật Pháp nghĩa lý rất sâu rộng vô lượng vô biên, so với khả năng hiểu biết nông cạn của chúng tôi, thì thật chẳng khác nào như ech ngồi đáy giếng. Vì thế, nên trong mục Phật Học Vấn Đáp này, đa phần là chúng tôi chỉ y cứ vào các Kinh Luật Luận của chư Phật Tổ chỉ dạy, cũng như lược lặt những điều giảng giải của các bậc Tôn Đức hay của các hàng học giả trí thức để hầu giải đáp những thắc mắc của quý độc giả Phật tử. Trong khuôn khổ trang báo có hạn, tất nhiên, chúng tôi không thể nào giải đáp một cách trọn vẹn đầy đủ hết ý nghĩa được. Kính mong chư Tôn liệt vị thứ lỗi và chỉ giáo bổ túc cho những điều sai sót. Ban Hoàng Pháp Xin chân thành ghi nhận và hết lòng tri ân, đa tạ.

**Ban Hoàng Pháp.**



**Hỏi :** Những người tu Tịnh Nghiệp theo pháp môn niệm Phật, mục đích là để cầu sanh về Cực Lạc. Muốn được thế, người tu, ngoài việc niệm Phật ra, còn cần phải có tâm niệm xả ly duyên ái dục trần. Thế nhưng, không hiểu sao, người tu Tịnh nghiệp khi qua đời, lúc đưa linh cữu đi thiêu hay chôn, tôi thường thấy hay ghé lại nhà để thăm viếng gia cảnh lần cuối. Xin hỏi, điều này có trái với bản nguyện xả ly để cầu sanh Tịnh Độ hay không ?

**Đáp :** Vấn đề này, xin được giải thích qua hai phương diện:

Về phương diện đời, tức thế tục đế mà nói, thì điều này không có gì trái với lẽ đạo thường tình. Nói rõ hơn là rất phù hợp với tập tục văn hoá cổ truyền của người Việt Nam. Theo quan niệm của tổ tiên chúng ta thì, con người sống có cái nhà, thác có cái mồ. Vì vậy, nhà cửa đối với người Việt Nam rất là quan trọng. Làm chi thì làm việc đầu tiên là phải có căn nhà trước đã. Vì thế mới có câu nói là an cư lạc nghiệp. Khi còn ở Việt Nam, phần nhiều là

người bệnh qua đời tại nhà. Dù có chết tại bệnh viện đi chăng nữa, thì thân quyến của người quá cố nhứt quyết là phải chở người thân của họ đem về quán tại nhà để lo việc ma chay tang lễ. Nhưng ngược lại, ở Úc này thì có khác. Người chết phần nhiều là ở trong bệnh viện rồi sau đó người ta đưa thi thể vào nhà quán. Bởi thế, thi thể ít khi quán tại nhà, vì có nhiều lý do bất tiện. Bởi vậy, nên khi đưa linh cữu đi thiêu hay chôn, thì thân quyến của người chết ( hoặc có sự di chúc của người chết) hay cho linh xa ghé nhà để cho hương linh thăm nhà lần cuối cùng. Tuy nhiên, điều này, nếu đứng về phương diện đạo lý giải thoát mà nói, nhứt là đối với những người tu tịnh nghiệp với bản nguyện là sau khi xả bỏ báo thân này nguyện sanh về cõi Cực Lạc, thì việc làm này không mấy hợp lý. Lý do tại sao ? Bởi có nhiều lẽ. Xin đơn cử một vài việc :

**Thứ nhứt, trái với bản nguyện lúc sanh tiền.** Vì bản nguyện của người chuyên tu Tịnh Nghiệp với một tâm nguyện tha thiết là sau khi bỏ báo thân này nguyện sanh về Cực Lạc. Đó là một nguyện